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คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานกรม

ยุทธศาสตร์การค้าและความมั่นคง 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง นายอิทธิเดช แก้วหลวง ประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทน

ราษฎร และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการค้าชายแดน 

และยุทธศาสตร์ความมั่นคง โดยที่ประชุมได้รับฟังบรรยายสรุปจากนายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้

แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำารวจ ด่านศุลกากร พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด กรมเจ้าท่า และ

หอการค้า เป็นต้น โดยมีนายวิรัช ร่มเย็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ร่วมประชุมด้วย

       พ.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผบ.ฉก. ร.25 กล่าวถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงว่า ฝ่ายทหารจะใช้อำานาจตามกฎอัยการศึกเท่าที่จำาเป็นจริงๆเท่านั้น 

และจะเน้นเป้าหมายการตรวจค้นและปราบปรามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นหลัก และอยากฝากให้ทางคณะกรรมาธิการช่วยในการผลักดันให้

ยกเลิกการออกใบขับขี่ให้กับชาวพม่าด้วย เพราะจะทำาให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

        ทางด้านนายหาญศักดิ์ วัลศิริ นายด่านศุลกากรระนอง กล่าวว่า หลังจากที่ทางการพม่าได้มีการปิดด่านทางด้านอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงส่ง

ผลดีให้กับจังหวัดระนองที่ทำาให้การค้าชายแดนทางด้าน จ.ระนอง กับ จ.เกาะสอง มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องอุปโภค-

บริโภค

        พล.ท. มะ โพธิ์งาม รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการได้รับการร้องเรียนจากผู้

ประกอบการ การค้าระหว่างประเทศว่าได้ถูกกีดกันการใช้ท่าเรือร่วมของเอกชน ทั้งๆ ที่ท่าเรือดังกล่าวก็มีเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง

ประจำาอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย จึงทำาให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนกล่าวปิดท้ายว่า ทางด้าน คณะกรรมาธิการมีความเป็นห่วงเรื่องการใช้อำานาจตามกฎอัยการศึกของฝ่าย

ทหารในการเข้าปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเสนอไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ยกเลิกกฎอัยการศึก แล้วเสนอให้หันมาใช้ 

พ.ร.บ.ความมั่นคงในราชอาณาจักรแทน ส่วนเรื่องการทำาหรือต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ให้กับชาวพม่านั้นจะรับเรื่องไว้พิจารณาและจะหารือกับกรมการ

ขนส่งทางบกเป็นเรื่องด่วนต่อไป./////
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